



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 1758

ที่ อว 0605.1(9)/ ๖๒๖

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการสถาบัน - สำนัก - ศูนย์ - กอง

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประเภทการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประจำโครงการวิจัย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ดังกล่าว ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประจำโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 (ครั้งที่ 3)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ประจำหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และโครงการวิจัย ให้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของเอเชีย และเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global & Frontier Research) บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการพิจารณาการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2568 แล้วนั้น เพื่อให้การจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย มีความชัดเจน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

ลำดับ	ประเภท (RU/RC/EC/โครงการวิจัย)	หัวหน้าหน่วย /หัวหน้าโครงการ	คณะ/หน่วยงาน	รับจัดสรร /วุฒิการศึกษา (ตำแหน่ง)	เงื่อนไข การปิดทุน
1.	หน่วยวิจัยสุขภาพ หนึ่งเดียว	รศ.น.สพ.ณัฐพล ภูมิพันธ์	สัตวแพทยศาสตร์	ปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง	ตีพิมพ์ผลงานใน ฐานข้อมูล Scopus Q4 ขึ้นไป จำนวน 1 ผลงาน
2.	หน่วยวิจัยสัตวศาสตร์ และสัตว์น้ำประยุกต์	รศ. เอกพล วังคะฮาด	เทคโนโลยี	ปริญญาตรี 1 ตำแหน่ง	ตีพิมพ์ผลงานใน ฐานข้อมูล Scopus Q4 ขึ้นไป จำนวน 1 ผลงาน
3.	ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านการศึกษา หลากหลาย ทางชีวภาพ	ศ.ไพโรจน์ ประมวล	วิทยาศาสตร์	ปริญญาเอก 1 ตำแหน่ง	ตีพิมพ์ผลงานใน ฐานข้อมูล ISI Q1 หรือ Q2 จำนวน 1 ผลงาน

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าโครงการวิจัย (ผู้ยื่นขอ) หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดำเนินการส่งคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่วิจัย มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568 เพื่อกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จะได้ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ...

หมายเหตุ :

1. หัวหน้าหน่วย/โครงการวิจัย หรือผู้ขอ ดำเนินการส่งรายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิจัย มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ได้ที่ www.res.msu.ac.th และดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
ภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2568

2. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การขอรับจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ให้ส่งบันทึกข้อความ
“ขอยืนยันไม่รับการจัดสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย” มายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์
ที่ 31 มกราคม 2568

3. เงื่อนไขในการปิดทุนของการรับเจ้าหน้าที่วิจัย

3.1 ระดับปริญญาตรี มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q4 ขึ้นไป

3.2 ระดับปริญญาโท มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน
ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus Q3 ขึ้นไป

3.3 ระดับปริญญาเอก มีผลงานตีพิมพ์ที่ไม่รวมกับการปิดทุนอื่น ๆ จำนวน 1 ผลงาน
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Q1 หรือ Q2

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน
คุณอมรรัตน์ บุญเยี่ยม หมายเลขโทรศัพท์ 043-754416, ภายใน 1758 E-mail : amornrat.b@msu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2568

(รองศาสตราจารย์ประยุทธ์ ศรีวิไล)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม